



121 ก
- 5 ก.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าองค์กรอิสระ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยและนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีหน่วยงาน/จังหวัด ใช้หนังสือ
ประทับตราแทนการลงชื่อ หรือให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ข้อร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการ หรือเสนอข้อมูลข้อคิดเห็น ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยหรือพระราชดำริ ซึ่งไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ถือปฏิบัติ
ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด ดังนี้

๑. กรณีขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี ให้รัฐมนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่รักษาราชการแทน
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามในหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาดังกล่าว โดยให้จัดทำเป็นหนังสือ
ภายนอกเท่านั้น

๒. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ แจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแจ้งผล
การดำเนินการ หรือเสนอข้อมูลข้อคิดเห็น เพื่อประกอบพระราชวินิจฉัยหรือพระราชดำริตามที่ สำนักราชเลขาธิการ
(ปัจจุบันคือ กรมราชเลขาธิการในพระองค์ สำนักพระราชวัง) หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ ดำเนินการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานหรือรองหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่รักษาราชการแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ แล้วแต่กรณี
เป็นผู้ลงนาม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือภายนอกเท่านั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด สำหรับอำเภอ
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๔๒๖

โทรสาร ๐-๗๗๒๘-๒๑๗๕

